



๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกษา

ที่ตั้ง : 103/6 หมู่ที่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกษาได้จัดอบรมหลักสูตรกราฟิกดีไซน์ มีอาชีพภายในศูนย์ฝึกฯ เกิดผลงานเยาวชนในการอบรมต่างๆ เช่น โปสเตอร์ จดหมายข่าว แผ่นพับ การวาดการ์ตูน การทำ Stop Motion ฯลฯ



“สำหรับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานพินิจหนึ่งในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ ผมคิดว่าเป็นโครงการที่ให้ประโยชน์กับเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ เป็นอย่างมาก เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีทักษะ เรียนรู้เทคโนโลยีด้านไอที เพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เยาวชนในอนาคตได้อีกทั้งยังเป็นการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูด้านจิตใจให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดีครับ”

นายวณิชย์ น้อยพันธ์ดี ครูผู้สอนศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกษา

“รู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้เรียนรู้จักโปรแกรมใหม่ๆ ที่เรายังไม่เคยได้เรียนรู้ และยิ่งรู้ว่าโปรแกรมที่เราเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการทำงานในด้านนี้ได้ด้วยครับ และรู้สึกอยากให้โปรแกรมใหม่เข้ามาสอนให้พวกผมได้เรียนรู้จัก เพราะโปรแกรมที่พวกพื่อนำมาสอนนั้นสามารถนำไปใช้ทำอะไรต่างๆ ได้อีกมากมาย และโปรแกรมที่ผมได้เรียนนั้นถือว่ามีประโยชน์กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้มากเลยครับ เพราะฉะนั้นผมอยากให้พวกพี่ๆ มาจัดการเรียนการสอนแบบนี้่อีกครับ”

เยาวชนแกนนำไอทีศูนย์ฝึกฯ บ้านอุเบกษา

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี

ที่ตั้ง : 21 หมู่ 6 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

ศูนย์ฝึกฯ บ้านปราณี ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรกราฟิกดีไซน์ มีอาชีพ: โครงการที่สอนน้อง (เยาวชนรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง) เช่น วาดตัวการ์ตูน กระดาษเขียนจดหมาย ที่คั่นหนังสือ โปสเตอร์ สกรีนเสื้อ ฯลฯ มีผลงานที่เยาวชนจัดทำเพื่อกิจกรรมและเทศกาลต่างๆ ของภายในและภายนอกศูนย์ฝึกฯ เช่น การ์ดการละเล่นของไทย ที่คั่นหนังสือ นิทาน presentation ของเยาวชนในโอกาสที่ปล่อยตัว ฯลฯ

โครงการที่สอนน้อง (เยาวชนรุ่นพี่สอนกราฟิกดีไซน์รุ่นน้อง)

ผลงานสกรีนเสื้อ/ที่คั่นหนังสือจากการร่วมออกบูธในงาน กรมพินิจ 60 ปี คินเยาวชนดีสู่สังคม



“ตามที่ศูนย์ฝึกฯ บ้านปราณีได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการฯ เป็นโอกาสที่ดี ให้เด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจ เด็กก็กระตือรือร้นให้ความใส่ใจ คิดว่าคุ้มค่าในการลงทุนสำหรับเด็ก เพราะเด็กมีความคิดใหม่ๆ หลากอย่าง ทำให้เห็นศักยภาพในตัวเด็กมากขึ้น ต้องขอบคุณโครงการฯ ขอบคุณกรมพินิจฯ ที่ให้ความสำคัญกับศูนย์ฝึกฯ บ้านปราณีและเด็กฯ”

นางเพชรรัตน์ กาบคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ บ้านปราณี

“แต่เดิมศาลจะสั่งให้ฝึกอบรมเยาวชน จำนวน 2 วิชาชีภายใน 6 เดือน เดิมศูนย์ฝึกฯ ไม่สามารถเปิดสอนวิชาชีพได้ทัน 2 วิชาภายในระยะเวลาจำกัด แต่ขณะนี้สามารถเปิดวิชาชีพคอมพิวเตอร์ขนานไปกับวิชาชีพอื่นได้ เยาวชนแกนนำมีผลงานคอมพิวเตอร์ ผู้ปกครองมาเยี่ยมจะถามความคืบหน้าของผลงาน จึงก่อให้เกิดผลทางจิตใจต่อเยาวชน เด็กมีความภาคภูมิใจต่อตนเอง ภูมิใจต่อพ่อแม่ และด้วยศูนย์ฝึกฯ บ้านปราณีไม่มีครูผู้สอน จะใช้กิจกรรมที่สอนน้อง (โดยเยาวชนแกนนำ) ผลที่เกิดขึ้นคือ เด็กมีอายุใกล้กัน จะสอนภาพรวมการใช้ชีวิตให้กันและกันด้วย”

นางสาวสุทิสรา ลิทธิเชนทร์ ครูผู้สอนศูนย์ฝึกฯ บ้านปราณี

“หนูเป็นหนึ่งในเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ หนูดีใจมากค่ะที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ โครงการดีๆ ที่เปิดโอกาสให้กับพวกหนูได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้พบเจอเพื่อนๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำมาปรับใช้ และนำมาพัฒนาฝีมือตนเอง หลังจากเข้าร่วมโครงการ หนูก็ได้พัฒนาฝีมือตนเอง ได้ผลงานที่ดีขึ้น สร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเอง หนูอยากขอบคุณโครงการนี้ค่ะ สำหรับโอกาสดีๆ ที่มอบให้หนู ขอบคุณค่ะ”

เยาวชนแกนนำไอทีศูนย์ฝึกฯ บ้านปราณี

